



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่ตรวจพบใหม่ (โอไมครอน) มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ทำให้ประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๙ (๒) ประกอบกับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน ๖ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในระหว่างที่ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางไลน์ (Line) กลุ่มผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง

๒. ในระหว่างที่ปิดการเรียนนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งด้านอารมณ์ ด้านสังคมและสติปัญญา

๓. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมาปฏิบัติราชการตามปกติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ On-Lineหรือ On-Hand ให้กับเด็กปฐมวัย

๔. ให้สถานศึกษา ทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย